

Tăng cường đầu tư xanh tại Việt Nam

Các doanh nghiệp Đức đang tăng cường các hoạt động đầu tư xanh, qua đó góp phần thúc đẩy một tương lai thành công cho Việt Nam.



ÔNG ALEXANDER ZIEHE

Chủ tịch Hiệp hội Các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA)

Đức, với tư cách là nước chủ nhà của COP1, đã đặt nền tảng cho cuộc đối thoại toàn cầu quan trọng này, và GBA vẫn cam kết chặt chẽ với các mục tiêu của mình.

Năm nay tại Baku, các nhà lãnh đạo và tổ chức toàn cầu sẽ hội tụ để giải quyết các vấn đề cấp bách, đặc biệt tập trung vào mục tiêu 1,5 độ C. Các biện pháp được thông qua tại COP29 sẽ tác động trực tiếp đến chiến lược kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, quản lý chuỗi cung ứng và hiệu quả năng lượng. Ví dụ, cam kết phát thải ròng bằng "0" của Việt Nam tại COP26 đã thúc đẩy nhiều sáng kiến trong năng lượng xanh, cơ sở hạ tầng hiện đại và du lịch, thu hút các nhà đầu tư mới và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ XANH VÀO VIỆT NAM

Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Đức đã tăng cường đầu tư xanh

vào Việt Nam. Chẳng hạn, Tập đoàn Ziehl-Abegg đã khánh thành một cơ sở sản xuất mới tại tỉnh Đồng Nai với khoản đầu tư 20 triệu USD. Cơ sở này tập trung sản xuất các hệ thống thông gió tiên tiến và động cơ điện, giúp phát triển bền vững các tòa nhà.

Tập đoàn Kärcher đã mở một nhà máy sản xuất mới tại KCN Cảng Tam Hiệp ở Quảng Nam, vốn đầu tư khoảng 19,7 triệu USD. Nhà máy này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp làm sạch sáng tạo tại thị trường châu Á.

Bên cạnh đó, các công ty ngày càng tham gia nhiều hơn vào các dự án tập trung vào các hoạt động bền vững, như quản lý chất thải, giảm thiểu carbon và giảm thiểu ô nhiễm không khí và nước.

Nhiều thành viên GBA cũng đang tích cực tham gia vào các tổ chức hướng tới ESG hoặc khởi xướng các dự án để hỗ trợ cộng đồng và quốc gia. Ví dụ, các dự án tái chế, các sáng kiến làm sạch sông... Tất cả đều hướng tới một Việt Nam bền vững.

THÚC ĐẨY TƯƠNG LAI THÀNH CÔNG CHO VIỆT NAM

Là GBA, chúng tôi hỗ trợ những nỗ lực

của doanh nghiệp thông qua Giải thưởng Doanh nghiệp Đức 2024, bao gồm một hạng mục cho "Sáng kiến ESG của năm". Năm nay, chúng tôi đã nhận được 20 đơn đăng ký, thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng chúng tôi.

Có 5 dự án lọt vào vòng chung kết, bao gồm của Nestlé, Messer Vietnam, BASF, Siemens Busway Vietnam, FUCHS Lubricants.

Điều này đã chứng minh cam kết mạnh mẽ của cộng đồng GBA trong việc thúc đẩy một tương lai thành công cho Việt Nam bằng các đóng góp của mình.

Trong số nhiều yếu tố quan trọng, có hai yếu tố nổi bật và cấp thiết đối với các dự án ESG thành công, đó là: mục đích và tính minh bạch. Các dự án phải phục vụ mục đích dài hạn để trở nên hấp dẫn và mang tính bền vững. Các khoản đầu tư cho ESG nên mang lại tác động cao đối với môi trường, cộng đồng và quản trị. Điều này đảm bảo sự cam kết của tất cả các bên liên quan để làm cho ESG thành công. Cam kết này phải được hỗ trợ bởi mức độ minh bạch cao nhất, bao gồm các quy trình ra quyết định, quản lý, tài chính và truyền thông.

ESG là trách nhiệm chung toàn cầu, trong đó các quốc gia và khu vực cần hợp tác để tạo ra những tác động tích cực. Về lâu dài, các hoạt động ESG hiệu quả sẽ tác động tích cực đến con người và môi trường, mang lại lợi ích không chỉ cho thế hệ hiện tại mà còn trao quyền cho các thế hệ tương lai thông qua giáo dục nâng cao, phúc lợi xã hội, công bằng và môi trường lành mạnh.

NESTLÉ: Được công nhận vì những nỗ lực quản lý nước bền vững xuất sắc, bao gồm giảm lượng nước sử dụng, cải thiện hiệu quả nhà máy và tăng cường khả năng tiếp cận nguồn nước an toàn của cộng đồng.

Messer Vietnam: Được vinh danh với Giải thưởng Triple A Treasurise Awards 2024 cho sáng kiến phát triển bền vững Start Green, hệ thống đầu thầu điện tử và đào tạo Kaizen 5S. Tất cả đều góp phần nâng cao hiệu quả công việc và phát triển bền vững.

Siemens Busway Vietnam: Được khen ngợi vì dự án "Operation for Future (O4F)", Công ty đã đạt được những thành tựu nổi bật như tiên phong trong việc kiểm kê khí nhà kính và chứng nhận trung hòa carbon PAS2060:2014.

BASF: Được tôn vinh vì dự án "Lãnh đạo toàn cầu về tính bền vững với tác động cục bộ Việt Nam". Dự án đã đạt mức giảm phát thải CO2 đáng kể, mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo, thúc đẩy các hoạt động kinh tế tuần hoàn, giới thiệu sáng kiến sản phẩm bền vững và thúc đẩy quản lý môi trường tại địa phương.

FUCHS LUBRICANTS: Được công nhận vì dự án "Rivolta P.H.C.", giới thiệu chất tẩy rửa hệ thống quang điện mặt trời thân thiện với môi trường, bảo vệ tài sản năng lượng tái tạo, không độc hại và có thể phân hủy sinh học.